

ลีลาวดี...ไม่ใช่ชื่อพระราชทาน

นำเสนอเมื่อ : 14 ส.ค. 2552

ลีลาวดี...ไม่ใช่ชื่อพระราชทาน...





























ดอกลิลาวดี หรือชื่อเดิมก็คือ ดอกลั่นทม ซึ่งคนไทยสมัยก่อนมักเข้าใจว่าเป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบาน แต่ก็นิยมปลูกตามวัด หรือปู่ชา รวมถึงที่สาธารณะ เพราะเหตุที่มักเข้าใจกันว่าชื่อไกลไปทางคำว่า ระทม หากปลูกจะทำให้มีแต่ความระทม ความทุกข์ ความเศร้าหมอง แต่ถ้ามองตามภาษาจริงอยู่แล้ว คำว่า **ลั่นทม** เป็นคำผสมจากคำว่า **ลั่น** กับคำว่า **ทม** ซึ่งคำว่า **ลั่น** นั้นมีความหมายว่า ละทิ้ง เลิก คำว่า **ทม** มาจากคำว่า ระทม ความระทม ความเศร้าหมอง เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายถึง ละทิ้งความระทม ละทิ้งความเศร้าหมองต่าง ๆ นั่นก็คือการมีแต่ความสุขสดใส นั่นเอง

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนเรียกชื่อ **ลั่นทม** ใหม่ว่า **ลิลาวดี** ซึ่งชื่อใหม่มีความเป็นมาอย่างไรและเพื่อผลประโยชน์อันใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่ที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างโดยอ้างว่าชื่อใหม่ของ **ลั่นทม** หรือ **ลิลาวดี** นั้น เป็นชื่อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากไมชชนิดนี้เป็นพรรณไม้มงคล แต่กลับเรียกว่า **ลั่นทม** การแอบอ้างชื่อใหม่ของตน **ลั่นทม** ในลักษณะเช่นนี้ สร้างความสับสนให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เพราะคนจำนวนมากไม่ยอมเข้าใจสาเหตุเคลื่อนและเชื่อว่าเป็นชื่อพระราชทานจริง แม้แต่สื่อมวลชนบางคนยังเชื่อเช่นนั้นเหมือนกัน ภาวะที่แอบอ้างว่าชื่อ **ลิลาวดี** เป็นชื่อพระราชทานนี้เอง ทำให้ธุรกิจการเพาะพันธุ์ต้น **ลิลาวดี** ก็ถูกดักเป็นอย่างมาก เพราะ **ลิลาวดี** เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงาม สามารถมาตัดแปลงให้เป็นไม้ออกไม้ประดับ ที่มีดอกหลากหลายสีได้ บางต้นมีดอกถึง 3 สีในต้นเดียวกัน จึงทำให้ทุกวันนี้ คนไทยหันมานิยมปลูกเลี้ยงต้น **ลิลาวดี** บริเวณบ้านกันมากขึ้น ทงที่ในอดีตมีความเชื่อว่า ต้น **ลั่นทม** ปลูกในบานจะทำให้คนในบานมีแต่ความทุกข์ระทม เพื่อให้เป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีการชี้แจงว่า **ลิลาวดี** ไม่ใช่ชื่อพระราชทานแต่อย่างใด โดยกองบำรุงรักษาอุทยาน สวนจิตรลดา ได้ยืนยันว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ได้พระราชทานนาม **ลิลาวดี** และทรงหักทวงเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วในหลายโอกาส ฉะนั้นต่อไปนี้ ได้โปรดเข้าใจให้ถูกต้องว่า ชื่อใหม่ของ **ลั่นทม** ที่เปลี่ยนมาเป็น **ลิลาวดี** นั้นมีคนอื่นตั้งชื่อกันเอง ไม่ใช่ชื่อพระราชทานตามที่เข้าใจกันแต่อย่างใด...